

จุฬาสาร

กองกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2564



ติดตามข่าวสาร ด้านกิจการนิสิต ได้ที่นี่



พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564



เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เมธีรัช อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากนั้นได้เริ่มพิธีโดยมีตัวแทนนิสิตกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำบูชาครู ตัวแทนนิสิตมอบพานไหว้ครู นายกองค์การนิสิตกล่าวคำปฏิญาณ อธิการบดีทำพิธีเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้นำนิสิต และนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน ภายในพิธียังจัดให้มีการแสดงชุด “มาลัย” จากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑสถาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ



เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ภาควิชาการพัฒนาศักยภาพนิสิต กอวกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ หัวข้อ “ภาวะผู้นำกับนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อมหาวิทยาลัย” ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAM โดยคุณสุกฤษฎิณี วัชรยาลักษณีย์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลฯ กอวกพัฒนานักศึกษา ม.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร

รางวัลความประพฤติ ประจำปี 2564 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย



เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เมาธิ์ อธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติ ประจำปี 2564 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 4 คน ได้แก่

- 1.นางสาวสุกัญญา รัตนใหม่ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
- 2.นายณคร แก้วนกสิกรรม นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
- 3.นายสิริโชค เพิ่มพันธุ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
- 4.นางสาวกรรณก ศรีวิชัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์

ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนว.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยมการจัดบริการ สวัสดิการในหอพักนิสิต มน.



เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางพรริตา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ได้ให้การต้อนรับ นายวิชรินทร์ วัฒนชัยยม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค นายสุภรณ์ สิทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสิณญา กิรติวาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ นางสาวน้ำหวาน ทวงดี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดบริการ สวัสดิการในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และได้ข้อสรุปดังนี้

1. ระบบคัดกรองผู้เข้าพัก และมาตรการดูแลนิสิต เข้า-ออก มีความเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก
2. การจัดการขยะ และการคัดแยก แนะนำให้ใช้ถุงมือยางเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค และในกรณีขยะของนิสิตที่กักตัว ให้มัดถุงแยกทิ้งโดยไม่ต้องคัดแยก
3. การทำความสะอาดพื้นอาคาร แนะนำให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ไฮเตอร์ หรือ เดกทอล ดูแลทำความสะอาดพื้น จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าน้ำยาทำความสะอาดปกติ
4. ระบบน้ำประปาในหอพัก แนะนำให้เพิ่มค่าคลอรีนให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคที่ดีขึ้น ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร



รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564

สาขาบุคคลและเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมกีฬาันทนาการ ศิลปะการแสดงดนตรี และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์จากโครงการ คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม

กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับ

นายกัณฑ์ทวี วิมุติ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

มอบรางวัลโดย

สภาองค์กรสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

ร่วมกับสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย

อาเซียน และสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ



รางวัลสุดยอดเยาวชนดีเด่นแห่งปี

Best Youth of the Year 2021

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.อนัญญา จาร์วิส

ปัจจุบัน เป็นบุคลากรสังกัดงาน บริการสวัสดิการนิสิต

มอบรางวัลโดย

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

